

กยท. เตือนภัยแล้ง เร่งทำแนวกันไฟไหม้สวนยาง-แนวคูแลช่วงปิดกรีด

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ที่คาดการณ์ว่าน่าจะมีคามรุนแรง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีความห่วงใยสวนยางพาราของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในแต่ละพื้นที่ ที่อาจขาดแคลนน้ำจนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง ซึ่งในช่วงแล้งเป็นช่วงที่อากาศร้อน และมีแสงแดดแรง เป็นสาเหตุทำให้ดินแห้ง และส่งผลกระทบต่อต้นยางพารา เกษตรกรจึงควรให้ความสำคัญในการดูแลสวนยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนยางปลูกใหม่ และสวนยาง

เล็ก อายุไม่เกิน 3 ปี ควรเตรียมการล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ช่วงแล้งประมาณ 1 เดือน โดยควรจัดการสวนยางอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่นการกำจัดวัชพืชในสวนยาง พร้อมทั้งหาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ซากวัชพืช หนุ่ผ้าคา หรือฟางข้าว มาคลุมโคนต้นยางเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน รวมถึงการตัดแต่งกิ่งต้นยางเพื่อลดแรงต้านลม และใช้ปูนขาวทาบริเวณที่ตัดแต่งกิ่ง ซึ่งการจัดการและหมั่นตรวจตราดูแลสวนยางอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้งได้

“พี่น้องชาวสวนยางควรการทำแนวกันไฟในสวนยางเพื่อป้องกันไฟลุกลามจากบริเวณใกล้เคียง โดยการขุดตักวัชพืชและเก็บซากพืชบริเวณรอบๆ สวนยาง ออกเป็นแนวกว้างประมาณ 3 - 5 เมตร และควรกำจัดวัชพืชบริเวณแถวข้างออกข้างละ 1 เมตร แล้วนำเศษวัชพืชมาคลุมโคนต้นยาง และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในหน้าแล้ง เพราะวัชพืชที่แห้งตายอาจเป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดไฟไหม้สวนยางได้”

นอกจากนี้ แสงแดดในช่วงที่มีอากาศร้อนอาจทำให้ต้นยางพารามีรอยไหม้ เกษตรกรสามารถแก้ไขได้โดยใช้ปูนขาวละลายน้ำทาบริเวณโคนต้นสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร รวมถึงการปลูกพืชแซมในสวนยางที่ให้ความชุ่มชื้นกับดิน อาทิ กัลย และลับปะรด ก็สามารถช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับพี่น้องชาวสวนยางระหว่างช่วงปิดกรีดอีกทางหนึ่ง พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถขอคำปรึกษาการดูแลสวนยาง และข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ การยางแห่งประเทศไทยในทุกพื้นที่ใกล้บ้าน นายเชาว์กล่าวทิ้งท้าย



เลือก 'ริรัช' นั่งผู้ว่าการยางฯ

แหล่งข่าวจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กยท. ได้พิจารณาและมีมติเลือก นายริรัช สุขสะอาด อดีตผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าการ กยท. ภายหลังกณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กยท. ได้เปิดรับสมัครมาแล้วสองรอบ โดยได้พิจารณาคณะสมบัติของผู้สมัคร 6 คน เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา ก่อนที่คณะกรรมการสรรหาฯ มีมติคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติเหลือเพียง 2 คน ได้แก่ นายศุภชัย หล่อโลหการ อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และนายริรัช ก่อนจะเสนอนายริรัชมาให้บอร์ด กยท.พิจารณาเพียง 1 คน หลังจากนั้นจะต้องมีการหารือกับนายริรัชในเรื่องเงื่อนไข การจ้างและเงินเดือน ก่อนจะเข้ามาแก้ปัญหายางพาราตกต่ำต่อไป

บอร์ดบริหารการยางฯ เลือก "ธีรัช สุขสะอาด" นั่งผู้ว่า กยท. (25/02/2559)

คณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย เลือก "ธีรัช สุขสะอาด" เป็น ผู้ว่า กยท. เตรียมหารือเงื่อนไขการจ้าง เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย(บอร์ดกยท.) ได้มีการพิจารณาและเลือกนายธีรัช สุขสะอาด อดีตผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่า กยท. ภายหลังคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครมาแล้ว สองรอบ และในรอบที่สองได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครจำนวน 6 ราย เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาฯ มีมติคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติเหลือเพียง 2 ราย ได้แก่ นายศุภชัย หล่อโลหการ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ นายธีรัช สุขสะอาด อดีตผู้อำนวยการองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย และเสนอรายชื่อมาให้ บอร์ด กยท.พิจารณาเพียง 1 รายคือ นายธีรัช

กระทรวงมหาดไทย และเสนอรายชื่อมาให้ บอร์ด กยท.พิจารณาเพียง 1 รายคือ นายธีรัช ในเรื่องเงื่อนไข การจ้างเงินเดือน เพื่อให้ได้ข้อยุติต่อไป หากนายธีรัช เห็นด้วยก็จะมีจ้างและมีระยะเวลา 6 เดือนในการทดสอบการทำงาน ก่อนลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

ที่มา โปสทูเดย์ (22/02/59)

เกษตรกร ห่วงเกษตรกรชาวสวนยาง รุ่งแจ้งสิทธิรับเงินชดเชย ภายใน 29 กุมภาพันธ์ นี้ (25/02/2559)

เกษตรกร ห่วงเกษตรกรชาวสวนยาง ย้ำต้องรีบแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ภายใน 29 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ 1,500 บาท/ไร่ เร่งชื้อยางจากเกษตรกรก่อนปิดกรีด **พร้อมแจ้งความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าฯ กยท.**

นายสุพล จารพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ใช้ข้อมูลตามทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 จำนวน 8.5 แสนครัวเรือน เพื่อให้เงินช่วยเหลือ 1,500 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน (1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ) แก่เจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ซึ่งเป็นผู้กรีดยางให้เจ้าของสวนยางผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ที่ต้องขึ้นทะเบียนคนกรีดยางกับ กยท. ได้เริ่มจ่ายเงินตามโครงการฯ ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.2558 ที่ผ่านมานั้น ความคืบหน้าล่าสุด กระทรวงเกษตรฯ ได้ประสานงานในพื้นที่ รวมถึงขอความร่วมมือกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ให้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ รีบแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ กับ การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน มีเกษตรกรชาวสวนยางมาแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 682,746 ครัวเรือน โดยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว 486,317 ครัวเรือน แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 248,972 ครัวเรือน และคนกรีดยาง 237,345 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 3.57 พันล้านบาท (ณ วันที่ 24 ก.พ.59) จึงขอให้เกษตรกรชาวสวนยางผู้มีสิทธิรีบแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ กับ กยท. ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ 1,500 บาท/ไร่ โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้เร็ว อย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2559

สำหรับโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายในหน่วยงานภาครัฐ มีเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 24,257 ราย และรัฐบาลได้รับชื้อยางจากเกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 2,568 ดัน แบ่งเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 จำนวน 480 ดัน น้ำยางสด จำนวน 660 ดัน และยางก้อนถ้วย จำนวน 1,430 ดัน รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 107,846,954 บาท โดยรัฐบาลตั้งจุดรับชื้อทั่วประเทศแล้วทั้งสิ้นจำนวน 493 จุด ขณะที่ภาคเหนือและภาคอีสานทยอยปิดกรีดแล้ว รวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้จะเริ่มทยอยปิดกรีดในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งยางพาราที่รัฐรับชื้อจากเกษตรกรนั้น จะเก็บสต็อกไว้ก่อนและจะมีการตั้งคณะกรรมการจำหน่ายยางโครงการส่งเสริม การใช้จ่ายในหน่วยงานภาครัฐ ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่มีความต้องการใช้จ่าย รวมถึงจัดทำแผนการส่งมอบ และกำหนดราคายางต่อไป

ด้านความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการ กยท. หลังคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวน 6 ราย เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาฯ มีมติคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติเหลือเพียง 2 ราย ได้แก่ นายศุภชัย หล่อโลหการ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ **นายธีธัช สุขสะอาด อดีตผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย** ซึ่งทั้ง ๒ รายได้เข้ารับสัมภาษณ์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่ผ่านมา และล่าสุดคณะกรรมการสรรหาฯ จะนำรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หรือบอร์ด กยท.ชุดใหญ่พิจารณาในวันที่ 24 ก.พ.นี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559)

ก.เกษตรฯ เผยรับซื้อยางทั่วประเทศแล้ว 2,568 ตัน จากจุดรับซื้อ 493 จุด (25/02/2559)

นายสุรพล จารุงพศ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ มีเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 24,257 ราย และรัฐบาลได้รับซื้อยางจากเกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 2,568 ตัน แบ่งเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 จำนวน 480 ตัน น้ำยางสด จำนวน 660 ตัน และยางก้อนถ้วย จำนวน 1,430 ตัน รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 107,846,954 บาท โดยรัฐบาลตั้งจุดรับซื้อทั่วประเทศแล้วทั้งสิ้นจำนวน 493 จุด ขณะที่ภาคเหนือและภาคอีสานทยอยปิดกรี๊ดแล้ว รวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้จะเริ่มทยอยปิดกรี๊ดในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งยางพาราที่รัฐรับซื้อจากเกษตรกรนั้น จะเก็บสต็อกไว้ก่อนและจะมีการตั้งคณะกรรมการจำหน่ายยางโครงการส่งเสริม การใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่มีความต้องการใช้ยาง รวมถึงจัดทำแผนการส่งมอบและกำหนดราคายางต่อไป

ด้านความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการ กยท. หลังคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พิจารณาคณะสมบัติของผู้สมัคร จำนวน 6 ราย เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาฯ มีมติคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติเหลือเพียง 2 ราย ได้แก่ นายศุภชัย หล่อโลหการ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ นายธีธัช สุขสะอาด อดีตผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ซึ่งทั้ง 2 รายได้เข้ารับสัมภาษณ์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่ผ่านมา และล่าสุด คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หรือบอร์ด กยท. ชุดใหญ่พิจารณาในวันที่ 24 ก.พ.นี้

ส่วนโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ใช้ข้อมูลตามทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 จำนวน 8.5 แสนครัวเรือน เพื่อให้เงินช่วยเหลือ 1,500 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน (1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ) แก่เจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ซึ่งเป็นผู้กรีดยางให้เจ้าของสวนยางผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ที่ต้องขึ้นทะเบียนคนกรีดยางกับ กยท. ได้เริ่มจ่ายเงินตามโครงการฯ ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.2558 ที่ผ่านมานั้น ความคืบหน้าล่าสุด กระทรวงเกษตรฯ ได้ประสานงานในพื้นที่ รวมถึงขอความร่วมมือกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ให้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ ไร่แฉ่งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ กับ การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน มีเกษตรกรชาวสวนยางมาแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 682,746 ครัวเรือน โดยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว 486,317 ครัวเรือน แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 248,972 ครัวเรือน และคนกรีดยาง 237,345 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 3.57 พันล้านบาท (ณ วันที่ 24 ก.พ.59) จึงขอให้เกษตรกรชาวสวนยางผู้มีสิทธิ ไร่แฉ่งเข้าร่วมโครงการฯ กับ กยท. ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ 1,500 บาท/ไร่ โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้เร็ว อย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2559

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) (วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559)

กยท.ย้ำชาวสวนยางเร่งแจ้งสิทธิ ขีดเส้น29กุมภาพันธ์รับเงิน1,500บาท

กทท. : นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการและหลักเกณฑ์แนวทาง วิธีการจ่ายเงินตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิโดยใช้ข้อมูลตามทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 จำนวน 8.5 แสนครัวเรือน ให้เงินช่วยเหลือ 1,500 บาท/ไร่ ไม่เกิน15 ไร่/ครัวเรือน (1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ) แก่เจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ซึ่งเป็นผู้กรีดยางให้เจ้าของสวนยางผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ที่ต้องขึ้นทะเบียน

นายเชาว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้คนกรีดยางกับ กยท. ได้เริ่มจ่ายเงินตามโครงการฯไปแล้วตั้งแต่วันที่28ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งความคืบหน้าล่าสุด

ขณะนี้ กยท. ได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในทุกพื้นที่ รวมถึงขอความร่วมมือกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ให้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือรับมาแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯกับกยท. ปัจจุบัน มีเกษตรกรชาวสวนยางมาแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 662,885 ครัวเรือน โดย กยท.จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว 434,827 ครัวเรือนแบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 222,576 ครัวเรือน และคนกรีดยาง 212,251 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 3.16 พันล้านบาท (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) ส่วนที่เหลือจะประสานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งรัดจ่ายเงินให้เร็วอย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2559 จึงขอให้เกษตรกรชาวสวนยางผู้มีสิทธิรีบแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ กับ กยท. ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ 1,500 บาท/ไร่ เนื่องจากใกล้สิ้นสุดการรับแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ แล้วในวันที่ 29 ก.พ. นี้

คืน 80 โรงงานยางเปิดกิจการให้ได้ในปีนี้ ช่วยชาวสวนใช้ยางดิบเพิ่ม 8.7 หมื่นตัน!

(25/02/2559)

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมโรงงานบริษัทยางโตนานี ที่นครปฐม ว่า กรอ.สนับสนุนให้โรงงานแปรรูปยางพาราขยายโรงงานเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตยางพาราล้นตลาด ตั้งเป้าเร่งรัดขยายโรงงานที่มีความพร้อมและขอใบอนุญาตประกอบกิจการปีนี้ให้ได้ 80 แห่ง มีมูลค่าลงทุนรวม 5,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังในการรับซื้อยางและ เพิ่มปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ยางมากขึ้น ล่าสุด มีโรงงานยางที่เปิดดำเนินการแล้วเมื่อเดือน ม.ค. 5 โรงงาน มีปริมาณการใช้น้ำยางสด 1,100 ตันต่อปี ยางก้อนถ้วย 10,000 ตันต่อปี ยางแท่ง 10,000 ตันต่อปี และยางแผ่น 100 ตันต่อปี และเดือน ก.พ. ได้เปิดดำเนินการอีก 2 โรงงาน มีปริมาณการใช้น้ำยางสด 1,565 ตันต่อปี และเตรียมเปิดอีก 9 โรงงาน มีปริมาณการใช้น้ำยางสด 10,650 ตันต่อปี ซึ่งการขยายโรงงานทั้ง 16 โรง จะใช้วัตถุดิบยางเพื่อผลิตราว 33,425 ตัน ส่วนอีก 64 โรงงาน กำลังสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร หากปีนี้โรงงานยางขยายและเปิดกิจการครบทั้ง 80 แห่ง จะมีการใช้ยางดิบ 87,000 ตัน ?หากผู้ประกอบการมีปัญหาติดขัดในการขยายโรงงาน กรอ.มีทีมคณะทำงานติดตามเร่งรัด และให้คำปรึกษาแนะนำโรงงานที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบผลิตอุตสาหกรรมยางชั้น กลางและชั้นปลาย โดยจะผลักดันให้โรงงานประกอบกิจการได้เร็วขึ้น?

นายเกียรติชัย ลิ้มปิโชติพงษ์ ประธานกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทโตนานีกว่าว่า บริษัทเป็นผู้ผลิต ยางรถ เกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และส่งยางให้โรงประกอบรถชั้นนำทั่วโลก โดยใช้ยางดิบ 22,000 ตันต่อปี และปีนี้เพิ่มกำลังการผลิต ทำให้ใช้ยางดิบเพิ่มเป็น 36,000 ตัน รวมทั้งได้ทุ่มงบ 7,000 ล้านบาท เพิ่มสายการผลิตยางเรเดียลรถยนต์นั่ง คาดว่าปี 64 บริษัทจะมีความต้องการใช้ยางดิบ 76,000 ตันต่อปี.

ที่มา ไทยรัฐ ฉบับพิมพ์ 24 ก.พ. 2559

เร่งกดดันเปิด80โรงงาน ต้นใช้ยางเพิ่ม8.7แสนตัน

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมโรงงานบริษัท ยางโอดานิวา กรมโรงงานฯ ได้ตั้งเป้าเร่งขยายโรงงานยางที่มีความพร้อมให้ได้ปีนี้ 80 แห่ง ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 5,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังในการรับซื้อยางและเพิ่มปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ยางมากขึ้น ซึ่งหากเปิดกิจการครบจะทำให้ใช้ยางดิบ 870,000 ตัน ล่าสุดมีโรงงานยางที่เปิดดำเนินการไปแล้วเมื่อเดือน ม.ค. 59 โรงงาน มีปริมาณการใช้ยางสด 1,100 ตันต่อปี ยางก้อนถ้วย 10,000 ตันต่อปี ยางแท่ง 10,000 ตันต่อปี และยางแผ่น 100 ตันต่อปี

ทั้งนี้ ในเดือน ก.พ. 59 ได้เปิดดำเนินการไปแล้วอีก 2 โรงงาน มีปริมาณการใช้ยางสด 1,565 ตันต่อปี และเตรียมจะเปิดดำเนินการอีกจำนวน 9 โรงงาน มีปริมาณการใช้ยางสด 10,650 ตันต่อปี ซึ่งการขยายโรงงานทั้ง 16 โรงงาน จะมีการใช้วัตถุดิบยางเพื่อการผลิตประมาณ 33,425 ตัน สำหรับอีก



พสุ โลหารชุน

ทำงานติดตามเร่งรัดและให้คำปรึกษาแนะนำโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการผลิตอุตสาหกรรมยางชั้นกลางและชั้นปลายจะคอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการประสานงานในทุก ๆ เรื่องที่ผู้ประกอบการไม่สามารถแจ้งเริ่มประกอบกิจการได้ โดยที่มณฑลต่างๆ จะช่วยเหลือเพื่อผลักดันให้โรงงานประกอบกิจการได้โดยเร็วขึ้น”

ส่วนในเรื่องการออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางล้อรถยนต์นั้น ขณะนี้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) อยู่

64 โรงงานยังอยู่ในระหว่างการออกมาตรฐานทั่วไป ในขั้นตอนการก่อสร้าง ผลผลิตยางล้อ อาร์30, อาร์54 และอาร์ 75 ซึ่งเป็นมาตรฐานความคงทนของยาง รถเก๋ง จักร ในปีนี้ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์ คาดว่าจะ

“หากผู้ประกอบการประกาศใช้ได้ในช่วงปีนี้ และสมอ.ยังคาดว่ามาตรฐานยางล้อทั้ง 3 มาตรฐานนี้ จะประกาศใช้เป็นการขยายโรงงานเป็นมาตรฐานบังคับได้ภายใน 1-3 ปีนี้

กรมโรงงานฯ มีที่คณะกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทโอดานิวา กล่าวว่า กลุ่มบริษัทโอดานิวาเริ่มจากการผลิตยางประเภทโครงผ้าใบเฉียงสำหรับรถที่ใช้ในเกษตรกรรม รถบรรทุก รถโดยสาร รถอุตสาหกรรม ยางรถที่ใช้นอกผิวถนนและยางดันรถยก ในปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตยางรถเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและส่งยางให้กับโรงประกอบรถชั้นนำทั่วโลก ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโอดานิวาใช้ยางธรรมชาติรวมทั้งสิ้น 22,000 ตันต่อปี ในปี 59 บริษัทจะเพิ่มกำลังการผลิตทำให้ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นเป็น 36,000 ตันต่อปี.



● เคาะสูตรใช้อย่างสร้างถนน

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งที่ 1/2559 มีมติเห็นชอบให้กำหนดสูตรคำนวณต้นทุนต่อหน่วยในงานก่อสร้างถนนที่เกี่ยวข้องกับการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างทาง จำนวน 2 สูตร ได้แก่ Para Asphalt Concrete และ Para Slurry Seal เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติต่อไป โดยราคาต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 337.31 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งจะลดข้อผิดพลาด สามารถควบคุม ตรวจสอบ ลดการรั่วไหล รวมถึงการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการจัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คาดมีผลในเดือนกรกฎาคม 2559 พร้อมร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วย



□ สนใจยางพารา

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีนักธุรกิจผู้นำยางพาราและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเกือบ 100 บริษัทได้ตอบรับเข้ามาเจรจาซื้อขายจากผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตยางล้อรถยนต์และรถบรรทุก, หมอนและที่นอนยางพารา และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ข่าวสั้น



กอ.รমন.เดินหน้าทางพาราช่อมถนน

พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติที่ 5 กอ.รমন. เปิดเผยว่า ปี 2559 จะเดินหน้าโครงการนำทางพารามาเป็นส่วนผสมในการปรับปรุงถนน 37 เส้นทาง ในพื้นที่ 37 อำเภอ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ภายใต้งบประมาณ 1,056 ล้านบาท ระยะทาง 148.14 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง 127 กิโลเมตร ใช้น้ำยางสดเป็นส่วนผสมประมาณ 812.9 ตัน ขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการดำเนินการก่อสร้างถนน ให้ประสานกับหน่วยงานในการนำพารามาใช้เป็นส่วนผสม ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ในการแก้ปัญหาเรื่องราคาราคายางตกต่ำ

สำรวจ ‘ผลิตภัณฑ์ยาง’ ไทยทำ-ไทยใช้ (จบ) ‘นันยาง’ ใช้ยาง 100% บุญคุณนี้จากยางพารา

พ ผลิตภัณฑ์ใกล้ตัวที่สุดที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันสำหรับสินค้าที่ผลิตจากยางธรรมชาติในประเทศไทย 100% ก็คือ “รองเท้า” ซึ่งปัจจุบันมีหลายยี่ห้อให้เลือกสรร หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของ “นันยาง” รองเท้าผ้าใบพื้นสีเขียวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร

จริง ๆ แล้วนันยางไม่ได้มีแค่รองเท้าผ้าใบฮิตในหมู่นักเรียนเท่านั้น แต่ยังมีรองเท้าแตะหุ้มส้นที่รู้จักกันในชื่อ “ช้างดาว” อีกด้วย ซึ่งช้างดาวเป็นสินค้าที่ขายดีทั้งในประเทศไทยและโด่งดังไปถึงต่างประเทศ แม้กระทั่งดาราดังฮอลลีวูดยังสวมใส่จนเกิดกระแสนิยมไปทั่วโลก



จักรพล จันทวิมล

“จักรพล จันทวิมล” ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง

จำกัด เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ยางพาราถือเป็นวัตถุดิบหรือพืชเศรษฐกิจที่มีบุญคุณต่อเราตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่ 63 ของนันยาง บริษัทยังคงใช้ยางพาราธรรมชาติในประเทศไทย 100% ในการผลิตรองเท้า โดยไม่ผสมพลาสติก โฟม หรือยางสังเคราะห์เพื่อลดต้นทุนในการผลิต

จุดเด่นของรองเท้ายาง คือ ไม่ลื่น ปลอดภัย ยืดหยุ่น ทนทาน นี่คือนิสัยดีของยางพาราธรรมชาติ 100% ที่เรานำมาใช้ นับว่านันยางเป็นหนึ่งในเดียวในเอเชีย-แปซิฟิกที่ใช้ยางแบบนี้ เพราะว่าการนำมาทำรองเท้ามีข้อจำกัดมาก โดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างยากและใช้ระยะเวลาานาน ตั้งแต่การ



นำยางมาผ่านกระบวนการต่าง ๆ แล้วนำไปนึ่ง เมื่อยางพาราเจอความร้อน จะขยายตัวเป็น 2 เท่า หรือ 200%

จากนั้นต้องรอให้ยางหดตัวลงจนเท่าขนาดปกติ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 เดือน แล้วจึงขึ้นรูปเป็นรองเท้าได้ อีกข้อจำกัดหนึ่งคือเรื่องของเงินทุน และกลิ่นของยางค่อนข้างแรงในระยะแรก

ทั้งนี้ บริษัทต้องการซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง แต่ยางที่จะนำมาผลิตรองเท้าเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นหลัก เกษตรกรไม่สามารถผลิตได้ บริษัทจึงรับซื้อยางจากพ่อค้ารายใหญ่ ๆ แทน โดยเป็นการซื้อล่วงหน้าหรือการซื้อแบบลือกราคา โดยใช้ยางพาราในการผลิตปีละ 2,000-4,000 ตัน มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 20,000-30,000 คู่/วัน

“ปัจจุบันเรายังคงเน้นตลาดในประเทศ โดยออกแคมเปญใหม่ “ใช้ยางไทย ใส่ช้างดาว รองเท้าจากสวนยาง” ซึ่งมีแนวคิดที่ว่าทำอย่างไรจะช่วยยางได้มากที่สุด ง่ายที่สุดคือการใช้อย่างให้มากขึ้นนั่นเอง ส่วนใหญ่ 70% นำไปทำยางรถยนต์ ถนน ดุมมือ แล้วคนธรรมดาเดินถนนอย่างเรา ๆ จะทำอะไรกับยางได้บ้าง มีสินค้าอยู่ไม่กี่ชนิดที่เราสามารถซื้อได้ทันที จึงมองว่ารองเท้าคือหนึ่งในนั้น นี่คือนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ยางอย่างแท้จริง”

จักรพลยังบอกอีกว่า ในเช็กแมนต์ ตลาดรองเท้าผ้าใบนักเรียนขายนั้นยางยังเป็นเบอร์หนึ่ง มีมาร์เก็ตแชร์ 40% จากมูลค่าตลาดรวม 5,000 ล้านบาท นอกจากนั้น นันยางยังเป็นที่ยอมรับของประเทศไทยเพื่อนบ้านด้วย มีสัดส่วนในตลาดอาเซียน 15% โดยเฉพาะประเทศเมียนมาที่ทำการค้ามานานกว่า 30 ปี สินค้าที่ขายดีคือ รองเท้าแตะหุคิบบ้างดาว หรือภาษาเมียนมาเรียกว่า ซินเจ มียอดขายเป็นหลักล้านคู่ต่อปี และยังพยายามรุกตลาดประเทศลาว กัมพูชา ส่วนตลาดอินโดนีเซียก็น่าสนใจ บริษัทมียอดขาย 200,000-300,000 คู่/ปี

อย่างไรก็ตาม นันยางเป็นโรงงานดั้งเดิม การปรับเปลี่ยนอะไรก็คงจะยาก ฉะนั้น สินค้าหลักยังคงเป็นรองเท้าผ้าใบ

และรองเท้าหุคิบ เพราะเราเน้นรองเท้าที่เป็นฟังก์ชันนอล เป็นรองเท้าที่เน้นการใช้งานมากกว่าเป็นรองเท้าแฟชั่นที่ต้องตามเทรนด์ไปเรื่อย ๆ

แต่นันยางก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้น ยังคงมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยเหมือนกัน เช่น เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 นันยางผลิตรองเท้าผ้าใบออกมาจำหน่าย และในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะออกรองเท้าผ้าใบรุ่นใหม่ ที่เน้นความทันสมัยมาให้จับจ้องกันอีกด้วย

ไทยทำ ไทยใช้ มีการพัฒนาคุณภาพ ออกแบบให้มีสไตล์ โดนใจผู้บริโภค เป็นหนทางที่จะช่วยได้ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ หากเราไม่ช่วยกัน แล้วใครจะช่วยเรา

ราคายาง

ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย : บาท/กก.

ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด	มีนาคม 2559		เมษายน 2559	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	47.40	47.15	47.60	47.35
ชั้น 2	46.80	46.55	47.00	46.75
ชั้น 3	46.25	46.00	46.45	46.20
ชั้น 4	45.95	45.70	46.15	45.90
ชั้น 5	45.50	45.25	45.70	45.45
ยางแท่ง				
STR5L	45.00	44.75	45.20	44.95
STR20	39.80	39.55	40.00	39.75
น้ำยางข้น 60%	29.10	28.85	29.30	29.05

(Concentrated Latex 60%)

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง

กรอ.บิ่อบุมิตตั้งโรงงานยาง ตั้งเป้า80แห่งเงินทุน5พันล.

กรอ.จัดลดตรง.4 ให้กับโรงงานยาง หวังหนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร เผยปีนี้ตั้งเป้าปล่อยใบอนุญาต 80 แห่ง เงินลงทุน 5 พันล้านบาท ซึ่ง 2 เดือน มีโรงงานที่เปิดดำเนินการแล้ว 7 แห่ง และจ่อเปิดอีก 9 แห่ง ช่วยเพิ่มการใช้วัตถุดิบยางได้ 3.34 หมื่นตันต่อปี พร้อมขงกรม.อนุมัติศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ มี.ค.นี้ หวังดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาตั้งโรงงานผลิตล้อรถยนต์มากขึ้น

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรอ.อยู่ระหว่างเร่งรัดการออกใบอนุญาตประกอบการโรงงาน และขยายกิจการ (รง.4) ให้กับอุตสาหกรรมยาง เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยในปีที่ตั้งเป้าออกใบอนุญาตไว้จำนวน 80 แห่ง มีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 5 พันล้านบาท สามารถเพิ่มการรับซื้อยางและเพิ่ม

ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ยางมากขึ้น

โดยในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีโรงงานยางที่เปิดดำเนินการไปแล้วจำนวน 5 โรงงาน มีปริมาณการใช้ยางสด 1.1 พันตันต่อปี ยางก้อนถ้วย 1 หมื่นตันต่อปี ยางแท่ง 1 หมื่นตันต่อปี และยางแผ่น 100 ตันต่อปี ขณะที่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้เปิดดำเนินการไปแล้วอีกจำนวน 2 โรงงาน มีปริมาณการใช้ยางสด 1.565 พันตันต่อปี และเตรียมจะเปิดดำเนินการอีกจำนวน 9 โรงงาน มีปริมาณการใช้ยางสด 1.065 หมื่นตันต่อปี ซึ่งการขยายโรงงานทั้ง 16 โรงงาน จะมีการใช้วัตถุดิบยางเพื่อการผลิตประมาณ 3.3425 หมื่นตันต่อปี

สำหรับอีก 64 โรงงาน ยังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งในปีนี้นหากโรงงานยางมีการขยายและเปิดกิจการครบทั้ง 80 แห่ง จะทำให้มีการใช้ยางดิบ 8.7 แสนตัน ทั้งนี้หากผู้ประกอบการโรงงานมีปัญหาติดขัดในการขยายโรงงาน กรอ. จะมีทีมคณะทำงานติดตามเร่งรัดและให้คำปรึกษาแนะนำโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ยางพารา

เป็นวัตถุดิบในการผลิตอุตสาหกรรมยางชั้นกลางและชั้นปลาย จะคอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการประสานงานในทุกๆ เรื่อง ที่ผู้ประกอบการไม่สามารถแจ้งเริ่มประกอบกิจการได้ โดยทีมคณะทำงาน จะช่วยเหลือเพื่อผลักดันให้โรงงานประกอบกิจการได้โดยเร็วขึ้น

นายพสุ กล่าวอีกว่า ขณะนี้รัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งแก้ปัญหาภัยพารา โดยการเพิ่มความต้องการใช้ยางและสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ เช่น ล้อยาง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่ายาง ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อ โดยรัฐบาลกำลังเร่งส่งเสริมให้สร้างโรงงานผลิตยางล้อที่ทันสมัย และสร้างศูนย์ทดสอบคุณภาพยางล้อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล

โดยกรอ.จะเร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตยางล้อ ยานยนต์และชิ้นส่วน เนื่องจากศูนย์ทดสอบมีศักยภาพด้านการทดสอบแบบครบวงจร และรับรองผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐานสากล จะเป็นการดึงดูดให้บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางล้อ ยานยนต์และชิ้นส่วนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไทย และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการที่มีฐานการผลิตในไทยอยู่แล้วขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ศูนย์ทดสอบดังกล่าวจะดำเนินการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การทดสอบและรับรอง ผลิตภัณฑ์ยางล้อตามมาตรฐาน UNR117 การทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยางล้อประเภทอื่น และการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งศูนย์ทดสอบนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเตรียมเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติในเดือนมีนาคมนี้

ด้าน ดร.เกียรติชัย ลิ้มปิโชติพงษ์ ประธานกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทโอตานิซ กล่าวว่า ในปี 2559 กลุ่มบริษัทจะเพิ่มการใช้ยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นเป็น 3.6 หมื่นตันต่อปี จากปัจจุบัน 2.2 หมื่นตันต่อปี โดยได้เพิ่มสายการผลิตยางเรเดียลรถยนต์นั่งในระยะ 3 ปี โดยระยะแรกจะเริ่มการผลิตในเดือนกรกฎาคม 2559 และภายในปี 2562 จะมีกำลังการผลิต 6 ล้านเส้นต่อปี มีความต้องการใช้ยางธรรมชาติ 2 หมื่นตันต่อปี และคาดว่าจะเริ่มการผลิตระยะ 2 ภายในปี 2563 มีกำลังการผลิตอีก 6 ล้านเส้นต่อปี โดยจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตยางสำหรับรถยนต์นั่งรวม 12 ล้านเส้นต่อปี คาดว่าในปี 2564 บริษัทจะมีความต้องการใช้ยางธรรมชาติกว่า 7.6 หมื่นตันต่อปี

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช มีปริมาณยาง กว่าสองแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัว เพิ่มขึ้น 24 ก.พ. 2559

**ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าสองแสนกิโลกรัมเข้าประมูล
ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น**

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย
วิธีการประมูลประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3%
กิโลกรัมละ 39.73 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 39.03 บาท ราคาขางท้องถิ่น
กิโลกรัมละ 37.80 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 41.88 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4
กิโลกรัมละ 40.88 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 39.05 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ
38.67 บาท ยางค้ำตั้ง กิโลกรัมละ 35.35 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช รวม 237,600 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาขางประจำวัน ยางแผ่นดิบ ปรับเพิ่มขึ้น 14 สตางค์ ต่อ ก.ก.
ยางความชื้น ปรับเพิ่มขึ้น 15 สตางค์ ต่อ ก.ก. ยางแผ่นรมควัน ปรับเพิ่มขึ้น 7 สตางค์ ต่อ ก.ก.
ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ราคา 37.80 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 20 สตางค์ ต่อ ก.ก. น้ายางสด
ราคา 36.40 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 15 สตางค์ ต่อ ก.ก.

ราคาขางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาอยู่ที่ 45.73 บาท ต่อ ก.ก. ปรับลดลง 36
สตางค์ ต่อ ก.ก. ตลาดเชียงใหม่ ราคาอยู่ที่ 57.00 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 33 สตางค์ ต่อ
ก.ก. ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 45.62 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 35 สตางค์ ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สยุทธ พิทักษ์มงคล ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขยแหล่งที่มา : สวท.
นครศรีธรรมราช